

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 31.75 บาท แนวโน้มแข็งค่าจำกัด กรอบ 31.70-31.90 บาท

*บาท/ดอลลาร์เปิดเข้าวันนี้ที่ระดับ 31.75 แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย จากช่วงปิดตลาดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.78 บาท แนวโน้มระยะสั้นแข็งค่าจำกัด คาดกรอบวันนี้ 31.70-31.90 บาท

*นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า เงินบาทเปิดตลาดเข้านี้ปรับแข็งค่าขึ้นที่ 31.75 บาท แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากปิดตลาดวานนี้ หลังรายงานการประชุมกำหนดนโยบายธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) วันที่ 19 – 20 มี.ค.ระบุว่า เฟดมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในปีี้ เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจสหรัฐจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้าและภาวะทางการเงิน

*นอกจากนี้ ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐที่มีการเปิดเผยเมื่อวานนี้ เงินเฟ้อทั่วไปก็ยังสูง แต่ตลาดหันมาสนใจ เงินเฟ้อพื้นฐานรายปี ที่ร่วงสู่ 2.0% ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นการปรับขึ้นน้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.พ.2018 ส่งผลให้ดอลลาร์ปรับแข็งค่าขึ้นไม่มากเมื่อเทียบกับสกุลเงินในเอเชีย

*ขณะที่วานนี้ ECB ไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืนเชิงผ่อนคลายเป็นที่ตลาดคาด และนายดราเกียังบอกว่าข้อมูลเศรษฐกิจอยู่ในระดับอ่อนแอ โดยตลาดยังติดตามเรื่องเบริกซ์ต่อไป ภาวะเช่นนี้ทำให้ Fund Flow ยังไม่เลือกที่ไหลกลับไปในประเทศที่พัฒนาแล้ว ตลาดเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น (Risk on) ด้านสภาพคล่องยังอยู่ในระดับสูง จากเฟดชะลอการลดบดูล และเดือนก.ย.ปีนี้จะหยุด QT

"ตลาด Risk On สภาพคล่องยังสูง ทำให้เริ่มเห็น Fund Flow เข้ามาใน Emerging Market และไทย ที่เริ่มเข้ามาในตลาดหุ้นบ้างแล้ว แต่ภาพยังไม่ชัดว่าจะต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไรก็ดี Fund Flow ไหลออกจากตลาดบอนด์ไทย อาจเพราะดอกเบี้ยไทยต่ำ ค่าเงินบาทมีทิศทางแข็งค่าไม่มาก ทำให้ Flow เลือกโยกไปลงทุนประเทศอื่นใน Emerging Market บางส่วน ช่วงนี้ปัจจัยกดดันเงินบาทแข็งค่ามีน้อยลง และหลังเทศกาลสงกรานต์ปีี้เงินบาทน่าจะมียกทิศทางอ่อนค่าได้มากขึ้น เป็นปกติทุกปี จากการโอนจ่ายเงินปันผลให้นักลงทุนต่างชาติของบริษัทจดทะเบียน บวกกับเลยฤดูท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยวก็เข้ามาลดลง ส่งออกชะลอด้วย" เขากล่าว

*คาดกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ที่ระดับ 31.70 - 31.90 บาท /ดอลลาร์

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.92 จากวานนี้ 96.94

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,725.38 ล้านบาท

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 5,599.47 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 31.825 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS